

# Nhà máy Number One Chu Lai được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ghi nhận thành tích xuất sắc

23:33 26/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhà máy Number One Chu Lai thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa nhận bằng khen từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi người lao động.**

Ngày 25/08/2023, theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lãnh đạo BHXH huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen cho Nhà máy Number One Chu Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) từ năm 2021 đến năm 2022.

Number One Chu Lai tọa lạc tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đây là nhà máy thứ ba trong chuỗi 4 nhà máy của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại Hà Nam, Quảng Nam, Bình Dương và Hậu Giang.



*Nhà máy Number One Chu Lai hoạt động từ năm 2017 tạo ra việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.*

Nhà máy Number One Chu Lai là nơi cung cấp các sản phẩm giải khát được nhiều người tiêu dùng yêu thích như Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà xanh Không độ, Nước tăng lực Number 1... cho thị trường miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời còn xuất khẩu ra nhiều nước, góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Tổng công suất 100 triệu lít/ năm đã đưa Number One Chu Lai trở thành nhà máy nước giải khát lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, nhà máy đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, nhà máy Number One Chu Lai luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ các chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây là một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện Núi Thành thực hiện tốt việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động trong nhiều năm qua.



*Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao bằng khen cho Nhà máy Number One Chu Lai.*

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Giám Đốc BHXH Huyện Núi Thành cho biết “Nhà máy Number One Chu Lai là đơn vị duy nhất do BHXH huyện Núi Thành quản lý nhận bằng khen với những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2021 đến năm 2022”.

Trao đổi thêm về việc trao tặng bằng khen cho đơn vị này, ông Dũng cho biết “Hiện Nhà máy Number One Chu Lai đang đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 400 lao động, là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Núi Thành. Đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 từ năm 2019 đến năm 2021, đơn vị đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tốt các chính sách của BHXH, đặc biệt là chính sách hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động”.

Nhà máy Number One Chu Lai cũng là đơn vị nhiều năm liền được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam với những thành tích tiêu biểu trong phong trào hoạt động công đoàn.

Không chỉ chăm lo đời sống người lao động, nhà máy còn tích cực thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bằng khen từ Bảo hiểm xã hội chính là sự khích lệ và ghi nhận đặc biệt dành cho các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt pháp luật, chính sách của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

**Minh Hiếu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/nha-may-number-one-chu-lai-duoc-bao-hieu-xa-hoi-viet-nam-ghi-nhan-thanh-tich-xuat-sac>